

Phóng viên: Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thực hiện nhiệm vụ quan trọng là kiện toàn bộ máy của HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Trên cương vị người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đồng chí có chia sẻ và gửi gắm điều gì tới cử tri và nhân dân trong tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành: Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các đại biểu HĐND tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh khóa XVII và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Việc bầu các chức vụ trên được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật; với số phiếu bầu rất tập trung, đã thể hiện sự tin nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với các đồng chí được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy HĐND, UBND tỉnh. Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo hoàn tất các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức vụ của HĐND, UBND tỉnh theo quy định. Nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, ban hành Quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh sớm triển khai các hoạt động, tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai với cử tri trên địa bàn. Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị chu đáo các nội dung kỳ họp thứ hai.

Có thể khẳng định, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kỳ họp lần thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, đưa Thái Bình phát triển nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới. Thay mặt các đồng chí trong tập thể Thường trực và các ban HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tin nhiệm bầu chúng tôi giữ các chức vụ lãnh đạo của HĐND tỉnh khóa XVII. Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm cao cả, nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, giao phó. Tôi xin hứa sẽ cùng tập thể Thường trực, các ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh cách mạng; tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng và nhân dân; nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, thành tựu của các nhiệm kỳ trước để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ, cá nhân tôi cũng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri

Vừa qua, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho một nhiệm kỳ mới. Trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

nhu tập thể Thường trực và các ban HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy; phối hợp công tác hiệu quả của các cấp, các ngành; sự theo dõi, giám sát, ủng hộ của cử tri và nhân dân trong tỉnh, tạo mọi điều kiện để HĐND, UBND các cấp hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin và mong đợi của cử tri và nhân dân.

Phóng viên: Từ ngày 12 - 14/7, HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ hai. Kỳ họp này sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành: Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII sẽ xem xét, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, trọng tâm là tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra; đồng thời, xem xét, quyết định thông qua các tờ trình của UBND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Trong đó có những vấn đề mà cử tri và nhân dân rất quan tâm như: Việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh; cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025; chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025...

Kỳ họp lần này được tiến hành với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Do vậy, Thường trực HĐND tỉnh đã chuẩn bị chu đáo tất cả những nội dung liên quan, từ việc thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết cho đến tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp cũng như chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung phát biểu tại hội



Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

thường và thảo luận tại tổ về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm; đồng thời, đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết định đúng đắn các nội dung theo luật định để kỳ họp diễn ra thành công.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND tỉnh sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động như thế nào để đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành: Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, hoạt động ban hành nghị quyết, quyết định các vấn đề của địa phương. Thường trực HĐND tỉnh quan tâm việc phân công, điều hòa, phối hợp giữa các ban HĐND tỉnh để thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời, đổi mới phương thức điều hành tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp cũng như chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung phát biểu tại hội

tham mưu tờ trình, dự thảo nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, tiếp tục chủ trì hoặc chủ động giám sát, khảo sát là khâu trọng tâm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát bám sát tình hình thực tiễn, tập trung vào vấn đề được dư luận, cử tri, đại biểu HĐND quan tâm. Tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề, trong đó tập trung vào các kiến nghị sau giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn chưa được thực hiện bảo đảm chất lượng, khả thi, hiệu quả, tránh hình thức.

Thứ ba, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND để chủ động hơn trong việc tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh; tăng cường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND tỉnh. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu; có cơ chế thích hợp để đánh giá kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đại biểu, làm cơ sở để cử tri giám sát hoạt động của đại biểu.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu đổi mới cách thức tiến hành kỳ họp; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đại biểu; thảo luận tại tổ; khắc phục hiệu quả việc gửi tài liệu chậm. Tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin về HĐND tỉnh, nhất là các kỳ họp, các nghị quyết ban hành,

đồng thời phát huy mạnh mẽ tính dân chủ, đối thoại để tăng cường trách nhiệm giải trình, giải quyết đến cùng các vấn đề trong các hoạt động của HĐND tỉnh.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng tăng cường tiếp xúc chuyên đề, lĩnh vực, nhóm đối tượng, địa bàn; đa dạng hình thức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đối với các hoạt động của HĐND. Tăng cường và nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ sáu, tăng cường phối hợp công tác có hiệu quả thiết thực giữa HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong việc thực hiện chức năng, quyền hạn của HĐND tỉnh.

Thứ bảy, tiếp tục nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh theo hướng thống nhất, tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm sự hợp lý, rõ ràng trong việc phân định chức năng, nhiệm vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn sâu trong tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện bảo đảm phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

HĐND tỉnh khóa XVII khởi đầu nhiệm kỳ mới đúng vào thời điểm Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, đồng thời có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Do vậy, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét để ban hành các nghị quyết chuyên đề quy định một số chính sách có tính chất đặc thù, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, sát với tình hình thực tiễn của tỉnh nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, HĐND tỉnh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Phóng viên: Nhiệm kỳ mới của HĐND tỉnh đã có sự khởi đầu rất tốt đẹp. Theo đồng chí, các đại biểu HĐND tỉnh cần làm gì để thực hiện tốt trọng trách của mình để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành: HĐND tỉnh khóa XVII gồm 62 đại biểu, trong đó có 41 đại biểu lần đầu tham gia và 21 đại biểu tái cử. Để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh cần khẩn trương bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình. Thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, không ngừng học hỏi, tư duy đổi mới kiến thức, kỹ năng, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân; đồng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh; tích cực tham gia hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng nghị quyết, nhất là các nghị quyết ban hành chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tích cực tham gia công tác giám sát, khảo sát nhằm phát hiện những hạn chế, thiếu sót hoặc những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật tại địa phương, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý và tháo gỡ phù hợp.

Thường xuyên giữ mối liên hệ, gần bó mật thiết với cử tri và nhân dân. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những vấn đề phát sinh từ cơ sở, cũng như những phản ánh, đề xuất của chính quyền và các đoàn thể nhân dân, từ đó chuyển tải đầy đủ, chính xác, kịp thời đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, cũng như giúp đỡ có ích cho khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa phương.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN HÌNH (thực hiện)

Ý kiến đại biểu HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tổ chiều ngày 12/7

Đại biểu Phan Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương



Tôi đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mặc dù trong thời gian rất ngắn nhưng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng. Trong đó, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 đã đánh giá toàn diện những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình trong thực hiện mục tiêu kép: phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2021 là 9,1% cần sự nỗ lực rất lớn. Vì vậy, tôi mong muốn tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ thảo luận kỹ lưỡng, quyết định các giải pháp bảo đảm sát thực tiễn, tính khả thi cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra; đặc biệt là phải có giải pháp ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Nguyễn Như Quang, Bí thư Đảng ủy thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)

Dự kiến, tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ ban hành một số nghị quyết liên quan đến những vấn đề mà cử tri và nhân dân rất quan tâm như: hỗ trợ việc thu gom rác thải;



Đại biểu Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP 9,1% đề ra cho năm 2021 thì GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng 13%. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, vì vậy UBND tỉnh cần chỉ đạo rà soát, điều chỉnh kích bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực và từng quý, bảo đảm sát với tình hình và khả năng thực tế; chỉ đạo các ngành chuyên môn rà soát tổng thể các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, nghị



xây dựng nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu; trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội... Đặc biệt, Nghị quyết về phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai thực hiện sẽ giúp các địa phương quy hoạch lại hệ thống nghĩa trang nhân dân hiện nay, giúp tinh thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng các khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, tiết kiệm được đất đai, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn nghiên cứu kỹ các quy hoạch Khu kinh tế, quy hoạch của các địa phương để hướng dẫn các nhà đầu tư đầu tư xây dựng các nghĩa trang; cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần vào cuộc thực hiện quyết liệt và có sự đồng thuận cao của người dân...

quyết nào đã hết giai đoạn mà cơ chế, chính sách đó vẫn cần tiếp tục thực hiện thì kịp thời đề nghị để ban hành nghị quyết mới đáp ứng yêu cầu thực tế; đặc biệt quan tâm đến việc quản lý và sử dụng tài sản công, nhất là trong việc cho thuê hoặc dùng tài sản công để liên doanh, liên kết; ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài sản công, lĩnh vực tài chính và đầu tư công để thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá. Qua ý kiến của cử tri, tôi đề nghị Sở Giao thông Vận tải xem xét bố trí trạm dừng xe buýt tại khu trung tâm y tế để thuận lợi cho nhân dân đi khám chữa bệnh.

Đại biểu Trần Văn Trà, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen



Thời gian qua, tỉnh đã kịp thời ban hành và triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm theo quy định của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương. Công tác cải cách hành chính cũng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Tính cũng thường xuyên phối hợp với các sở, ngành tổ chức các hội nghị đối thoại, trên cơ sở đó tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh; đồng thời, đơn đốc chủ đầu tư các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn thành việc xây dựng hạ tầng, sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp đến tìm hiểu, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã lựa chọn đầu tư vào Thái Bình. Tuy nhiên, việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh thời gian qua vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt là khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất

phục vụ các dự án; một số thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp; chưa tạo được môi trường thu hút lao động chất lượng cao... Tôi đề nghị, trong thời gian tới, bên cạnh những cơ chế, chính sách đã có, tỉnh tiếp tục có những cơ chế, chính sách mới hiệu quả để khuyến khích, thu hút đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu Trần Văn Toán, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh



6 tháng đầu năm 2021, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt kết quả tốt, nhất là trồng trọt, năng suất lúa cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, xây dựng cánh đồng lớn, cánh đồng có liên kết được triển khai tích cực. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn tình trạng manh mún, hiệu quả thấp; chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn; liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; sản phẩm OCOP chưa mang lại giá trị cao; đầu ra sản phẩm không ổn định, chưa sẵn sàng tìm kiếm thị trường "mắt giã" cần "giải cứu". Tôi đề nghị tỉnh tiếp tục chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Có cơ chế, chính sách thúc đẩy, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chế biến nông sản, từ đó góp phần ổn định đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp; có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện để các sản phẩm OCOP của tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ.

MANH CƯỜNG - ĐÀO QUYÊN